

เด็งผกก.เช่นจับกระทางเด็ก จ้อฟันตัวแทน2ข้อหา ญับนยันเลิกสัญญาแล้ว-ชี้หน้าหนีไม่ใช้'ริลัคคุมะ'

ลั้งเด็ง ผกก.สภ.เมืองโคราช เช่นจับกระทางลิลลิวเด็ก 15 ปี บริษัทตัวแทนญับนยันเข้าพบ "วิระชัย" ยันกระทางไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ ชี้หนีในกระทางไม่ใช่ "ริลัคคุมะ" แถมเลิกสัญญา "ประจักษ์" ไปแล้ว จ้อฟันกรรโชกทรัพย์-แจ้งความเท็จ

อ่านต่อหน้า 8

เด็งผกก.

ความคืบหน้าผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความเอาผิดกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ที่มีพฤติกรรมล่อจับกุมและบีบบังคับเรียกเงินยอมความซึ่งตำรวจเห็นว่าอาจเข้าข่ายรัดทรัพย์หรือตบทรัพย์ และเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ตามที่เสนอข่าวนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. ได้นำเอกสารหลักฐานพร้อมแถลงข่าวภายหลังจากตัวแทนของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ซาม-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบหารือ โดยยืนยันว่ากระทางของเด็กสาวอายุ 15 ปี ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากตรวจสอบแล้ว กระทางดังกล่าวมีรูปทรงใบหน้า ใบหู ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน "ริลัคคุมะ" ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาม-เอ็กซ์ แต่อย่างใด อีกทั้งขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท ที.เอ.ซี. ก่อนที่มีการจับกุมใคร หากได้รับแจ้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์จะตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่ หากจริงจะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้งให้หยุดการกระทำผิด หากไม่มีการแก้ไขจึงจะส่งตัวแทนดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในข่าว

ส่วนกรณี นายประจักษ์ โภธิผล ซึ่งอ้างเป็นตัวแทนบริษัท เวนริชต์ จำกัด และอ้างว่าบริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาม-เอ็กซ์ ยืนยันว่ามีอำนาจในการปราบปราม

นั้น พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า บริษัท ซาม-เอ็กซ์ จำกัด ระบุเป็นเอกสารชี้แจงว่า บริษัท เวนริชต์ จำกัด ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีอำนาจไปจับ ปรับ เรียกค่าเสียหาย ส่วนจะเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์ หรือแจ้งความเท็จหรือไม่ ยังไม่สามารถระบุได้ ต้องรอการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อน และจะเรียกนายประจักษ์ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เวนริชต์ มาสอบสวน รวมถึงตรวจสอบขบวนการทั้งหมดว่านายประจักษ์ได้แบ่งเงินค่าปรับให้ใครบ้าง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เป็นเจ้าของสำนวนดังกล่าว

"ตั้งนั้นเมื่อตรวจสอบแล้ว เด็ก 15 ไม่ได้ทำผิด การเสียค่าปรับไปก่อนหน้านั้น เมื่อการกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เยาวชนต้องจ่ายเงินค่าชดใช้ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นลาภมิควรได้ที่คนได้ไปต้องเอาผิดกัน แต่การได้ไปหากเข้าองค์ประกอบกรรโชกทรัพย์ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย" รอง ผบ.ตร.กล่าว

พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวอีกว่า กรณีตำรวจที่ร่วมจับกุมเด็กขายกระทางอายุ 15 ปี ตรวจสอบแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้มาแจ้งความกลับแจ้งในสิ่งที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากนั้นจะได้ยกร่างระเบียบปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีลิขสิทธิ์ และป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นมิฉนชีพแอบอ้างเรื่องนี้ไปกรรโชกทรัพย์ประชาชน โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวแทนลิขสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจากนี้ไปจะไม่มีการไปตีกันในลักษณะนี้อีก แต่หากใครพบเห็นให้

แจ้งมาที่ตนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุด พล.ต.ท.พนุททรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบ.ช.ภ.3 ได้ลงนามในคำสั่งให้ พล.ต.อ.คเชนทร์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา เป็นเวลา 30 วัน และให้ พล.ต.อ.สมรญา แต่แดงเพชร รอง ผบ.ภ.จว.นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา ว่าล่าสุดมียอดผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจแล้วจำนวน 36 ราย ยอดเงินที่ถูกเรียกจ่ายเป็นค่าละเมิดลิขสิทธิ์รวมกันกว่า 7 แสนบาท โดยมีกรจับกุมในพื้นที่ 4 โรงพักคือ สภ.เมืองนครราชสีมา 26 ราย, สภ.โพธิ์กลาง 8 ราย, สภ.พิมาย 1 ราย และ สภ.โชคชัย 1 ราย และในจำนวนนี้มีจำนวน 16 รายที่ถูกล่อซื้อจับกุมสินค้าการ์ตูนดังของญี่ปุ่นซึ่งสิ้นสุดการคุ้มครองมาตั้งแต่ปี 2537 ทั้งนี้ตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ในฐานความผิด 4 ข้อหา ได้แก่ ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ข้อหาแจ้งความเท็จ ข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ และข้อหากกขังหน่วงเหนี่ยว นอกจากนี้ตำรวจยังได้คัดแยกกลุ่มตัวการ์ตูนประเภทอื่นๆ และรวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับ

ว่าที่ ร.ต.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า ภายหลังครอบครัวเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อและจับกุมกระทางรูปตัวการ์ตูนดังละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าร้องขอความเป็นธรรมและขอ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6476

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 83.49 Ad Value: 146,942.40

PRValue (x3): 440,827.20

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เด็งผกก.เซ็นจับกระทงเด็กจ่อฟันตัวแทนชื้อหา

คุ้มครองพยานเนื่องจากถูกข่มขู่ไม่ให้ดำเนินคดีกับตัวแทนลิขสิทธิ์ โดยผู้ว่าหากแจ้งความกลับจะถูกดำเนินคดีชื้อหาแจ้งความเท็จและความผิดอื่น ๆ ล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าช่วยเหลือและแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีพร้อมส่งชุดคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าดูแลความปลอดภัยให้แก่ครอบครัวของเหยื่อรายนี้แล้ว

วันเดียวกัน นายวรงค์ พงศ์ธนากุล ทนายความ ได้นำผู้เสียหายที่เคยถูกจับและเรียกค่าปรับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 10 ราย เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ รมว.ยุติธรรม โดยมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวิษ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุว่าน่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เนื่องจากปัญหาการใช้ช่องทางทางกฎหมายมาหากินไร้ทรัพย์จากประชาชนเกิดขึ้นมานานแล้ว จึงต้องเร่งแก้ไขเพื่อตัดวงจรของขบวนการดังกล่าว ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งค่าทนายความและหลักทรัพย์ประกันตัว

นายวรงค์ กล่าวว่า ได้รวบรวมจำนวนผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์จับกุมข่มขู่และกรรโชกทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ประมาณ 300 ราย ซึ่งหลายรายถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่คุกคามโดยเฉพาะในขั้นตอนการควบคุมตัว ภายหลังการถูกล่อล่อ ส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินให้แก่ขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท รวมถึงพ่อค้าที่ขายโมเดลการ์ตูนมือสองก็ถูกล่อล่อเพื่อเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกัน เบื้องต้นขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือด้วยการประสานไปยังตำรวจ เพื่อให้ใช้ดุลพินิจประกันตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องเรียกหลักทรัพย์

ด้านนางศิริรัตน์ เหมศิริรัตน์ แม่ค้าขายของออนไลน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจากลูกค้าให้จัดหาตัวการ์ตูนชื่อดังญี่ปุ่น 5 ชุด ในราคา 1,090 บาท และนัดส่งสินค้าช่วงเย็นแต่กลับถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์พร้อม

บุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจ สก.เมืองนครปฐม เข้าจับกุมและเรียกเงิน 50,000 บาท จึงได้โต้แย้งไปว่าตัวการ์ตูนได้หมดลิขสิทธิ์แล้วและขอต่อสู้คดีในชั้นศาลโดยจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเนื่องจากไม่มีเงินสด แต่ชายที่อ้างเป็นตำรวจแจ้งว่าคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้หลักทรัพย์อื่นประกันตัวได้ และขอให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อขอให้จบเรื่อง จากที่เรียก 50,000 บาทก็มีการลดจำนวนเงินไปเรื่อยๆ ก็ยืนยันว่าไม่มีเงินจะยอมติดคุกไปเลย แต่มารดากลัวว่าตนจะเสียประวัติจึงมาบงกชที่ 10,000 บาท โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจ ซึ่งหลักฐานทั้งหมดได้เก็บไว้ ทั้งนี้เชื่อว่าในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี ร้อยเอ็ด น่าจะมีการทำเป็นขบวนการ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ร้อยเอ็ด ว่า วันเดียวกันมีเหยื่อปรากฏเพิ่มขึ้นอีก โดยนางโสภภาพรรณ ปัญญา พร้อมด้วย นายชยานันท์ ปัญญา และ น.ส.ชญานิส นามไพโร อายุ 22 ปี ลูกชายและลูกสาว เปิดเผยว่า ลูกๆ ได้ส่งตุ้มไม้ลักษณะกล่องเก็บของในท้องถิ่นมาประดับตกแต่งและโพสต์ลงออนไลน์ขาย จากนั้นมีคนสั่งซื้อให้ตกแต่งพิเศษเป็นรูปการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น จำนวน 2 ใบ ตกलगราคาทีละ 250 บาท ซึ่งลูกก็ทำตามออเดอร์ไปส่งให้ที่กลางเมืองมหาสารคาม กลับถูกทีมตัวแทนลิขสิทธิ์และชายที่อ้างเป็นตำรวจเข้าจับกุมเรียกค่าเสียหายจากลูกทั้ง 2 คน คนละ 50,000 บาท เพื่อจับคดี มีการข่มขู่กดดันเจรจาจนต้องยอมจ่าย 50,000 บาท เพราะไม่อยากให้เขาจับลูกทั้งสองคนเข้าห้องขัง

ด้าน น.ส.ชญานิส กล่าวว่า เมื่อทราบข่าวสทางการให้การช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกล่อให้ทำผิดลิขสิทธิ์ จึงจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนำไปแจ้งความเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งมีความหวังว่าจะได้เงิน 50,000 บาทคืนมา เพราะถูกบังคับข่มขู่เข้าข่ายกรรโชกทรัพย์แน่นอน และที่มีพิรุณคือกรณีการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย 50,000 บาทให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ แล้วมีการทำบันทึกสมยอมกันแต่กลับไม่ยอมลดจำนวนเงิน 50,000 บาทที่จ่ายให้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์